



ที่ สธ ๑๐๐๓.๒/ ๑๖๗ ๕๕

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การขอรับอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ เฉพาะเฮมพ์
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียด ต่อเนื่อง)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ สธ ๑๐๐๓.๒/ว ๑๖๓๓๔
ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยหนังสือสำคัญแสดงการอนุญาตผลิต จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๕ เฉพาะเฮมพ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกให้ไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะใช้ได้จนถึง
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้มีหนังสือเวียนแจ้งไปยังผู้รับ
อนุญาตฯ ที่มีความประสงค์จะขอต่อเนืองใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบคำขอ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภัทรา บุญเสริม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

กองควบคุมวัตถุเสพติด

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๗๗๙๔

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๗๗๐๗

ที่ สธ ๑๐๐๓.๒/ว ๑ ๖ ๓ ๓ ๔



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การขอรับอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ เฉพาะเฮมพ์
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียด ขอต่อนื่อง)

เรียน ผู้รับอนุญาตฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบ เสมพ์ ๑	จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบ เสมพ์ ๒	จำนวน ๑ ฉบับ
๓. แบบ เสมพ์ ๓	จำนวน ๑ ฉบับ
๔. แบบหนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้ดำเนินกิจการ	จำนวน ๑ ฉบับ
๕. แบบหนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้ยื่น/รับเอกสาร	จำนวน ๑ ฉบับ
๖. แผนการผลิต	จำนวน ๑ ฉบับ
๗. แผนการจำหน่าย	จำนวน ๑ ฉบับ
๘. แผนการใช้ประโยชน์	จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยหนังสือสำคัญที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกให้ไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะใช้ได้จนวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้นผู้รับอนุญาตฯ ที่มีความประสงค์จะขอต่อนื่องในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ยื่นคำขอรับหนังสือสำคัญพร้อมหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องและครบถ้วน รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในต่างจังหวัดให้ยื่น ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่สถานที่ผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองตั้งอยู่ โดยให้ยื่นคำขอตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ <https://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/SitePages/Hemp61.aspx> และศึกษาวิธีการกรอกคำขอได้ที่ <https://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/EBook/COG63YS5Hemp.pdf>

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอเรียนว่า ผู้ใดผลิต จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ โดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภัทรา บุญเสริม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

กองควบคุมวัตถุเสพติด

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๗๗๖๕

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๗๗๐๗

คำอธิบายเพิ่มเติม

การขอรับอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (เฉพาะเฮมพ์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียด ขอต่อนื่อง)

“รายละเอียด ขอต่อนื่อง” หมายถึง ผู้ที่ได้รับอนุญาตในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และมีความประสงค์จะขออนุญาตต่อในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยยื่นก่อนหนังสือสำคัญฉบับเดิมสิ้นอายุ (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓) ทั้งนี้การที่จะขอต่อนื่อง นั้น มีรายละเอียดในแต่ละกรณีดังนี้

กรณีการขออนุญาตผลิต (ปลูก)

วัตถุประสงค์	เงื่อนไข			แบบคำขอและเอกสารประกอบคำขอ
	พิกัดสถานที่ปลูก	พันธุ์ของเฮมพ์ที่ใช้ปลูก	อื่นๆ	
๑. เพื่อปลูก เก็บเกี่ยว หรือแปรรูปเฮมพ์ สำหรับใช้ประโยชน์ในครัวเรือน	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพิกัด (ลดพื้นที่ปลูกได้ แต่ไม่เพิ่มพื้นที่ปลูก)	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพันธุ์ที่ใช้ปลูก	- ไม่มีการเปลี่ยนผู้ดำเนินการ - เฮมพ์ที่ปลูก ยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีความจำเป็นต้องเก็บเกี่ยวในปี พ.ศ. ๒๕๖๔	- แบบ เฮมพ์ ๑ - หนังสือมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จากนิติบุคคลผู้ขออนุญาต (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) - รูปถ่าย ผู้ดำเนินการ ขนาด ๑ นิ้ว ๒ รูป - แผนการผลิต (ปลูก) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - หนังสือมอบอำนาจให้ยื่น/รับเอกสาร เพื่อการขออนุญาตปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรณีที่ผู้ดำเนินการไม่สามารถไปยื่นหรือรับเอกสารเองได้)
๒. เพื่อปลูก เก็บเกี่ยว หรือแปรรูปเฮมพ์ สำหรับใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพิกัด (ลดพื้นที่ปลูกได้ แต่ไม่เพิ่มพื้นที่ปลูก)	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพันธุ์ที่ใช้ปลูก	- ไม่มีการเปลี่ยนผู้ดำเนินการ - เฮมพ์ที่ปลูก ยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีความจำเป็นต้องเก็บเกี่ยวในปี พ.ศ. ๒๕๖๔	- หนังสือจากหน่วยงานผู้ขอรับอนุญาต รับรองว่าเป็นการขอต่อนื่องจากปี ๒๕๖๓ โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ดังกล่าวข้างต้นตามแต่ละวัตถุประสงค์
๓. เพื่อปลูก เก็บเกี่ยว หรือแปรรูปเฮมพ์ สำหรับการศึกษาวิจัย	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพิกัด (ลดพื้นที่ปลูกได้ แต่ไม่เพิ่มพื้นที่ปลูก)	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพันธุ์ที่ใช้ปลูก	- ไม่มีการเปลี่ยนผู้ดำเนินการ - โครงการศึกษาวิจัยเดิม ต่อเนื่องจากปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - เฮมพ์ที่ปลูก ยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีความจำเป็นต้องเก็บเกี่ยวในปี พ.ศ. ๒๕๖๔	- สำเนาแบบ เฮมพ์ ๕ ที่มีการลงรับเรื่องจากทางจังหวัดแล้ว (เฉพาะกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการผลิตในปี พ.ศ.๒๕๖๓) - เฉพาะกรณีปลูก เก็บเกี่ยว หรือแปรรูปเฮมพ์สำหรับการศึกษาวิจัยให้ยื่นสรุปผลการศึกษาวิจัยในปีที่ผ่านมา ด้วย
๔. เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์รับรองสำหรับจำหน่าย หรือ แจก สำหรับการส่งเสริมตามวัตถุประสงค์ (๑) (๒) หรือ (๓)	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพิกัด (ลดพื้นที่ปลูกได้ แต่ไม่เพิ่มพื้นที่ปลูก)	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพันธุ์ที่ใช้ปลูก	- ไม่มีการเปลี่ยนผู้ดำเนินการ - เฮมพ์ที่ปลูก ยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีความจำเป็นต้องเก็บเกี่ยวในปี พ.ศ. ๒๕๖๔	

หมายเหตุ – กรณีที่ยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และไม่เป็นไปตามแผนการผลิตที่ได้แจ้งไว้กับผู้อนุญาต ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น ขอให้ดำเนินการตามหน้าที่ของผู้รับอนุญาตที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง

การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ.๒๕๕๙ คือ ให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในต่างจังหวัด หรือแจ้งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากรณีสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏว่าไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ตามแบบ เฮมพ์ ๕ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ <https://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/SitePages/Hemp61.aspx>

– ลดพื้นที่ปลูกได้ แต่ไม่เพิ่มพื้นที่ปลูก เช่น ได้รับอนุญาตปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๕ พื้นที่ แต่ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ลดเหลือ ๒ พื้นที่ แต่ทั้ง ๒ พื้นที่ดังกล่าว เป็นพิกัดเดิม ที่ได้รับอนุญาตไปเมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๓

กรณีการขออนุญาตผลิต (สกัดสาร)

วัตถุประสงค์	เงื่อนไข			แบบคำขอและเอกสารประกอบคำขอ
	พิกัดสถานที่ผลิต	พันธุ์ของเฮมพ์ที่ใช้	อื่นๆ	
เพื่อปลูก เก็บเกี่ยว หรือแปรรูปเฮมพ์ สำหรับการศึกษาวิจัย	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพิกัด (ลดพื้นที่ได้ แต่ไม่เพิ่มพื้นที่)	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง พันธุ์และส่วนที่ใช้ในการสกัด	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการเปลี่ยนผู้ดำเนินการ - โครงการศึกษาวิจัยเดิม ต่อเนื่องจากปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - เฮมพ์ที่จะสกัด ยังไม่สามารถสกัดได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีความจำเป็นต้องสกัดในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 	<ul style="list-style-type: none"> - แบบ เอมพ์ ๑ - หนังสือมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จากนิติบุคคลผู้ขออนุญาต (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) - รูปถ่าย ผู้ดำเนินการ ขนาด ๑ นิ้ว ๒ รูป - แผนการผลิต (สกัดสาร) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - หนังสือมอบอำนาจให้ยื่น/รับเอกสาร เพื่อการขออนุญาตปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรณีที่ผู้ดำเนินการไม่สามารถไปยื่นหรือรับเอกสารเองได้) - หนังสือจากหน่วยงานผู้ขอรับอนุญาต รับรองว่าเป็นการขอต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๓ โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ดังกล่าวข้างต้น - สำเนาแบบ เอมพ์ ๕ ที่มีการลงรับเรื่องจากทางจังหวัดแล้ว (เฉพาะกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการผลิตในปี พ.ศ.๒๕๖๓) - เฉพาะกรณีปลูก เก็บเกี่ยว หรือแปรรูปเฮมพ์สำหรับการศึกษาวิจัย ให้ยื่นสรุปผลการศึกษาวิจัยในปีที่ผ่านมา ด้วย

หมายเหตุ – กรณีที่ยังไม่สามารถสกัดสารได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และไม่เป็นไปตามแผนการผลิตที่ได้แจ้งไว้กับผู้อนุญาต ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น ขอให้ดำเนินการตามหน้าที่ของผู้รับอนุญาตที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ.๒๕๕๙ คือ ให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในต่างจังหวัด หรือแจ้งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากรณีสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏว่าไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ตามแบบ เอมพ์ ๕ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ <https://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/SitePages/Hemp61.aspx>

– ลดพื้นที่ได้ แต่ไม่เพิ่มพื้นที่ เช่น ได้รับอนุญาตปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๕ พื้นที่ แต่ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ลดเหลือ ๒ พื้นที่ แต่ทั้ง ๒ พื้นที่ดังกล่าว เป็นพิกัดเดิม ที่ได้รับอนุญาตไปเมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๓

กรณีการขออนุญาตจำหน่าย

เงื่อนไข	แบบคำขอและเอกสารประกอบคำขอ
- ไม่มีการเปลี่ยนผู้ดำเนินกิจการ	<ul style="list-style-type: none"> - แบบ เสมพ์ ๒ - หนังสือมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินกิจการ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จากนิติบุคคลผู้ขออนุญาต (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) - รูปถ่าย ผู้ดำเนินกิจการ ขนาด ๑ นิ้ว ๒ รูป - แผนการจำหน่าย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - หนังสือมอบอำนาจให้ยื่น/รับเอกสาร เพื่อการขออนุญาตปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรณีที่ผู้ดำเนินกิจการไม่สามารถไปยื่นหรือรับเอกสารเองได้) - หนังสือจากหน่วยงานผู้รับอนุญาต รับรองว่าเป็นการขอต่อเนื่องจาก ปี ๒๕๖๓ โดยไม่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ดังกล่าวข้างต้น - สำเนาแบบ เสมพ์ ๕ ที่มีการลงรับเรื่องจากทางจังหวัดแล้ว (เฉพาะกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการจำหน่ายในปี พ.ศ.๒๕๖๓)

หมายเหตุ – กรณีที่ยังไม่ได้จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อตามทีระบุในใบอนุญาต ในในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และตามแผนการจำหน่ายที่ให้ไว้กับผู้อนุญาต ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น ขอให้ดำเนินการตามหน้าที่ของผู้รับอนุญาตทีระบุไว้ในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะเสมพ์ พ.ศ.๒๕๕๙ คือ ให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีสถานที่จำหน่ายตั้งอยู่ในต่างจังหวัด หรือแจ้งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากรณีสถานที่จำหน่ายตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏว่าไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ตามแบบ เสมพ์ ๕ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ <https://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/SitePages/Hemp61.aspx>

– กรณีเปลี่ยนแปลงผู้ซื้อชื่อ ส่วนของเสมพ์และปริมาณที่จะจำหน่าย ให้ระบุในคำขอและในแผนการจำหน่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นการจำหน่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับอนุญาตผลิต หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะเสมพ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

กรณีการขออนุญาตมีไว้ในครอบครอง

เงื่อนไข			แบบคำขอและเอกสารประกอบคำขอ
สถานที่ครอบครอง	พันธุ์และส่วนของเฮมพ์ที่ครอบครอง	อื่นๆ	
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ครอบครอง	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพันธุ์และส่วนที่ครอบครอง	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการเปลี่ยนผู้ดำเนินการ - กรณีเป็นการศึกษาวิจัย ต้องเป็นโครงการศึกษาวิจัยเดิม ต่อเนื่องจากปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 	<ul style="list-style-type: none"> - แบบ เฮมพ์ ๓ - หนังสือมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จากนิติบุคคลผู้ขออนุญาต (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) - รูปถ่าย ผู้ดำเนินการ ขนาด ๑ นิ้ว ๒ รูป - แผนการใช้ประโยชน์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - หนังสือมอบอำนาจให้ยื่น/รับเอกสาร เพื่อการขออนุญาตปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรณีที่ผู้ดำเนินการไม่สามารถไปยื่นหรือรับเอกสารเองได้) - หนังสือจากหน่วยงานผู้ขอรับอนุญาต ระบุว่าเป็นการขอต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๓ โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ดังกล่าวข้างต้น - สำเนาแบบ เฮมพ์ ๕ ที่มีการลงรับเรื่องจากทางจังหวัดแล้ว (เฉพาะกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการใช้ประโยชน์ในปี พ.ศ.๒๕๖๔)

หมายเหตุ – กรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ได้แจ้งไว้กับผู้อนุญาต ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น ขอให้ดำเนินการตามหน้าที่ของผู้รับอนุญาตที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ.๒๕๕๙ คือ ให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีสถานที่ครอบครองตั้งอยู่ในต่างจังหวัด หรือแจ้งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากรณีสถานที่ครอบครองตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏว่าไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ตามแบบ เฮมพ์ ๕ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ <https://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/SitePages/Hemp61.aspx>